

Số: 05/BB-UBND

Sơn Trà, ngày 23 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN

Cuộc họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật đối với Ông Lê Thế Hùng

Hôm nay, vào lúc 8h15 phút, ngày 23/5/2022, UBND xã Sơn Trà tổ chức họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật đối với Ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Địa điểm: Hội UBND xã Sơn Trà.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Công đoàn, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và toàn thể công chức của Ủy ban nhân dân xã.

Ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch, người vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc).

Chủ tọa: Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Lành, Công chức Văn phòng – Thống kê.

NỘI DUNG:

1. Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã tuyên bố lý do cuộc họp, phổ biến nội dung, trình tự và thủ tục cuộc họp kiểm điểm xem xét đề nghị hình thức kỷ luật đối với Ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch, người vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc) theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản liên quan.

Ông Lê Văn Bằng thông qua bản tóm tắt về quá trình công tác; hành vi vi phạm của ông Lê Thế Hùng; Thông qua Quyết định số 53-QĐ/ĐU, ngày 09/5/2022 Đảng ủy xã Sơn Trà về thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thế Hùng, đảng viên chi bộ thôn 2 (Đảng xử lý hình thức: Cảnh cáo); văn bản số 21CV/ĐU, ngày 10/5/2022 của Đảng ủy xã Sơn Trà về việc đề nghị xem xét xử lý kỷ luật về chính quyền đối với công chức;

2. Ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch (người có hành vi vi phạm) trình bày bản kiểm điểm, trong đó nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật là Cảnh cáo. (có bản tự kiểm điểm kèm theo)

3. Thành viên tham dự cuộc họp phát biểu:

- Có 02 ý kiến: Việc ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch người vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc) gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cá nhân đồng chí, đến gia đình, đến chi bộ, đến tổ chức Đảng và Chính quyền – cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt và công tác. Vì vậy đề nghị đồng chí Hùng nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, cố gắng rèn luyện, tu dưỡng và không tái vi phạm nữa.

4. Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND kết luận

Thông nhất với ý kiến các thành viên dự họp nêu ở trên, yêu cầu ông Lê Thế Hùng nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, cố gắng rèn luyện, tu dưỡng và không tái vi phạm nữa.

Lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên về hình thức kỷ luật với ông Hùng: 100% thành viên dự họp biểu quyết thống nhất đề nghị UBND huyện Hương Sơn xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch người vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc) hình thức: Cảnh cáo.

Cuộc họp kết thúc, biên bản được thông qua cho mọi người cùng nghe vào lúc 9h20 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Lành

CHỦ TỌA



Lê Văn Bằng
Chủ tịch UBND xã

Số: 27/BC-UBND

Son Trà, ngày 23 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả cuộc họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật đối với công chức

Thực hiện các quy định tại Luật Cán bộ, công chức ngày 13 /11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản liên quan.

Thực hiện văn bản số 21CV/ĐU, ngày 10/5/2022 của Đảng ủy xã Sơn Trà về việc đề nghị xem xét xử lý kỷ luật về chính quyền đối với công chức;

Vào lúc 8h15 phút, ngày 23/5/2022, UBND xã Sơn Trà tổ chức họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật đối với Ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch, người vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc).

Việc ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc) đã gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cá nhân đồng chí, đến gia đình, đến chi bộ, đến tổ chức Đảng và Chính quyền – cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt và công tác. Việc này ông Hùng đã bị Viện kiểm soát nhân dân huyện Hương Sơn, Tòa án huyện Hương Sơn xử lý vào ngày 04/3/2022 và có hiệu lực vào ngày 04/4/2022 bằng hình thức phạt tiền 50 triệu đồng. Chi bộ thôn 2 nơi ông Hùng sinh hoạt Đảng đã tổ chức họp kiểm điểm và Đảng ủy xã Sơn Trà đã ra Quyết định số 53-QĐ/ĐU, ngày 09/5/2022 Đảng ủy xã Sơn Trà về thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thế Hùng, đảng viên chi bộ thôn 2 (Đảng xử lý hình thức: Cảnh cáo);

Qua cuộc họp Ông Hùng đã nhận thức sâu sắc hành vi vi phạm của bản thân và nghiêm khắc tự kiểm điểm, xin hứa sẽ không tái vi phạm, xin nhận hình thức kỷ luật là Cảnh cáo.

UBND xã Sơn Trà nghiêm túc nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý đội ngũ CBCC để không xảy ra vi phạm tương tự.

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 23/5/2022 UBND xã Sơn Trà đề nghị UBND huyện Hương Sơn xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Lê Thế Hùng, công chức Tư pháp – Hộ tịch người vi phạm về tệ nạn xã hội (đánh bạc) hình thức: Cảnh cáo.

Vậy UBND xã Sơn Trà xin báo cáo để cấp trên được biết./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQ xã;
- Công Đoàn xã;
- CBCC xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Bằng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên: **LÊ THẾ HÙNG**

Ngày sinh: 12/06/1971.

Chức vụ : Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch

Đơn vị công tác: UBND xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Nay tôi tự kiểm điểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Hiện nay, tôi đã vi phạm vào những điều đảng viên không được làm


Nguyên nhân sai phạm: vào khoảng 19 giờ ngày 09/12/2021 Tôi đến nhà anh trai tôi uống rượu nhân ngày kỵ của mẹ tôi, trong quá trình uống rượu thì anh Quý ,Anh Anh, Anh Toại rủ tôi uống rượu xong xuống trạm xá xã Sơn Long giao lưu bằng hình thức đánh bài ăn tiền, Trong quá trình uống rượu tôi uống nhiều nên không làm chủ được bản thân và không nhận thức được việc làm sai trái của tôi, cho đến 22 giờ 30 phút cùng ngày thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hương Sơn bắt về tội đánh bạc và đã được Viện kiểm soát huyện, Tòa án huyện xử lý vào ngày 04/3/2022 và có hiệu lực ngày 04/4/2022 bằng hình thức phạt tiền (nghĩa vụ của bản thân tôi được cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết tôi đã thực hiện xong)

Với những lỗi mà tôi đã vi phạm, đối chiếu với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Cảnh cáo.

Tôi xin hứa luôn tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định ./.

Sơn Trà, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Người viết kiểm điểm


Lê Thế Hùng